



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ 069 / 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นไปตามระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นางวรรณี	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ
นางทองกราว	เสนาพันธ์	กรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
น.ส.ภรณ์ภรณ์	ดวงสุวรรณ	กรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี

2. คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนน O-NET

	น.ส.ฝนทอง	ศิริพงษ์	ประธานกรรมการ		
น.ส.บรรจง	นาคสุวรรณ	กรรมการ	นายเสถียร	บุญมหาสิทธิ์	กรรมการ
น.ส.จีระภา	ชินภัคดี	กรรมการ	นายสุริยา	ทรัพย์เฮง	กรรมการ
นายภาคภูมิ	แก้วเย็น	กรรมการ	น.ส.ภานุมาศ	ชาติทองแดง	กรรมการ
นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล	กรรมการ	น.ส.มีนา	โอษฐ์งาม	กรรมการ
นายวัชร	เต่งเจริญสุข	กรรมการ	นายสมภูมิก	ภาษาดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กรอกคะแนน O-NET นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ลงในเว็บไซต์รับสมัคร ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

3.คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบ

	นางโสภา	พงศ์เทพุดัมภ์		ประธานกรรมการ	
น.ส.บรรจง	นาคสุวรรณ	กรรมการ	นายสมภูมิ	ภาษาดี	กรรมการ
นายเสถียร	บุญมหาสิทธิ์	กรรมการ	น.ส.จิระภา	ชินภัคดี	กรรมการ
นายสุริยา	ทรัพย์เฮง	กรรมการ	น.ส.ภาณุมาศ	ชาติทองแดง	กรรมการ
	น.ส.ศิริพร	โกมารกุล		กรรมการและเลขานุการ	

หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการสอบนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกก่อนวันประกาศผลสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2559

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องหลังนักเรียนรายงานตัว

	น.ส.ฝนทอง	ศิริพงษ์		ประธานกรรมการ	
น.ส.อรวรรรยา	ภาคคำ	กรรมการ	น.ส.กวิณวัฒน์	ภาพดิษฐ์	กรรมการ
น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ	น.ส.ปรัชญา	การรักษา	กรรมการ
	นายสมภูมิ	ภาษาดี		กรรมการและเลขานุการ	

หน้าที่ บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเว็บไซต์รับสมัคร หลังจากนักเรียนรายงานตัวแล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

3.3 ตรวจสอบความถูกต้องหลังนักเรียนมอบตัว

	นางโสภา	พงศ์เทพุดัมภ์		ประธานกรรมการ	
น.ส.พรทิพย์	นาคเกิด	กรรมการ	น.ส.วนิดา	ตัญญู	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ	สนามไชย	กรรมการ	นายสมภูมิ	ภาษาดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเว็บไซต์รับสมัคร หลังจากนักเรียนมอบตัวแล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สั่ง ณ วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



(นางวรรณิ บุญประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต